

กทม.ล้มอีเวนต์ปีใหม่-จัดสวด สักเล็กเคาต์ดาวน์

ขอเอกชนงด-ผวา'โควิด' ร.พ้อต่างชาติเลื่อนจอง ซีเล็กเทสต์เที่ยวสะดุด 'เฮ้ง'มอบของขวัญปีใหม่

กทม.นำร่องยกเลิกเคาต์ดาวน์
ปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี ไม่ห้าม
ภาคเอกชนจัดงาน (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

เลิกเคาต์ดาวน์

กทม.ยกเลิกจัดเคาต์ดาวน์-สวดมนต์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายเกรียงยศ
สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(กทม.) แถลงว่า ตามที่ที่ประชุมศูนย์บริหาร
สถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก
ได้หารือเมื่อช่วงเช้านี้ ซึ่งมีตัวแทนจาก
กทม.ร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้กำหนด
แนวทางการจัดงานปีใหม่ระหว่างวันที่
31 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 ให้
สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลก
ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยกเลิกแผนวัน
หยุดบางส่วนเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กทม.จึง
ตัดสินใจยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้น

ปีใหม่ งานเคาต์ดาวน์และการสวดมนต์
ข้ามปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-
1 มกราคม 2565 ที่จะจัดขึ้น ณ ลานคนเมือง
ศาลาว่าการ กทม. รวมไปถึงของสำนักงานเขต
และหน่วยงานเขตของ กทม.ทั้งหมด

ไม่ห้ามเอกชนแต่ต้องเข้มงวด

รองผู้ว่ากทม.กล่าวว่า ส่วนภาคเอกชนที่
ประสงค์จัดงาน หรือเตรียมการไว้แล้ว กทม.
ขอความร่วมมือให้งด แต่หากต้องการจะจัด
จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นโดยขอความร่วมมือ
ให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ทั้งโควิด ฟรี เซตติ้ง (Covid Free Setting)
การคัดกรองคนเข้างาน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะ
ห่าง การจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ
ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จัด
งาน มีผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
หรือผลตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ก่อน
ร่วมงาน 72 ชั่วโมง หรือตรวจเอทีเคทีหน้า
งาน และลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ภาคเอกชนที่ขอ
อนุญาตจัดงานเทศกาลปีใหม่มีที่ไหนบ้าง
นายเกรียงยศกล่าวว่า ขณะนี้มี 2 แห่ง คือ

ไอคอน สยาม และเซ็นทรัล เวิลด์ ที่ได้ขออนุญาต
เข้ามา ซึ่ง กทม.ได้ทำการอนุญาตไปแล้ว

“ก็ไม่ได้ห้าม แต่ขอความร่วมมือว่างดได้ก็
งดไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมีการควบคุม
เข้มข้นตามมาตรการของทางสาธารณสุข ต้อง
ฝากถึงประชาชนทั่วไปด้วยว่า กทม.และรัฐบาล
พยายามดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจาก
โรคโควิด-19 พยายามจำกัดผู้คน ไม่ว่าจะงาน
อะไรก็แล้วแต่ และขอความร่วมมือไม่ไปใน
ที่ที่คนรวมตัวกันมาก ท่านอาจจะสังสรรค์ใน
กลุ่มพี่น้อง ในครอบครัว ในที่เขากิจงานใหญ่ๆ
ถ้าไม่จำเป็นขอให้งด ให้อยู่บ้านไปก่อน” นาย
เกรียงยศกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิม กทม.ได้ร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน เตรียมการจัดงานปีใหม่
และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-วันที่ 1
มกราคม 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กทม. (เสาชิงช้า) ในรูปแบบการจัดงานวิถี
ใหม่ (New normal) ภายใต้มาตรการด้าน
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่ล่าสุดได้แถลง
ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว และรวมถึง 50 เขต
กึ่งจัดการกิจกรรมในลักษณะเดียวกันด้วย
ทั้งหมด

'อาคม'เล็งออกมาตรการช่วยเหลืออีก

ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายอาคม เดิม
พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมการ
เงิน Money Expo ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยปี 2565 จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
เนื่องจากการเปิดประเทศมากขึ้น แม้มีความ
ไม่แน่นอนจากการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์
โอไมครอน แต่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจะ
เป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้

เป็นไปได้ที่จะกลับมาฟื้นตัวใหม่

“ขณะนี้พบว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดทำของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้ว อาทิ ลูกค้ำที่มีประวัติการชำระหนี้ชั้นดี เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ให้มีโอกาสได้รับเงินสดใช้ในการเสริมสภาพคล่องเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนมาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะมีออกมาอีกแน่นอน อย่างน้อยตอนนี้โครงการคนละครึ่งและช้อปดีมีคืนก็ได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา” นายอาคมกล่าว

เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันการเงิน

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป่าดังให้มีความทันสมัยมากขึ้น ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางเข้ารับสิทธิเยียวยาและบริการต่างๆ ของรัฐได้ รวมถึงพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มในการใช้ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล และบริการอื่นๆ ได้ โดยกระทรวงร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคธนาคาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการซัพพลายเชน โฟแนนซ์ เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านการค้าและการชำระเงินของภาคธุรกิจ หวังว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาและปรับตัวไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เช่นกัน นอกจากการปรับตัวแล้วการให้ความรู้ทางการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งจะต้องไม่หยุดในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างตรงจุด

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธันวาคม กระทรวงการคลังจะเสนอหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่จะยังไม่เสนอแพดเกจสวัสดิการเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อนจะจัดสรรโล่มาตรการช่วยเหลือลง

พลังงานเปิดแผนปี'65

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแผนงานกระทรวงพลังงานปี 2565 ว่า จะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1.มุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คำนึงถึงพลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การขับเคลื่อนสมาร์ตกริด (Smart Grid) ปลดล็อกกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด 2.การเสริมสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ขับเคลื่อนการลงทุนโครงการประกอบกิจการปิโตรเลียม คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 4.43 หมื่นล้านบาท การส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมี ระยะ 4 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนปี 2565-2569 ประมาณ 2-3 แสนล้านบาท ส่งเสริมลงทุนต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมูลค่ากว่า 1.43 แสนล้านบาท ส่งเสริมการลงทุนสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขยายผลการลงทุนพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ส่งเสริมผ่านกองทุนอนุรักษ์ปี 2565 วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท และ 3.ด้านพลังงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดินหน้ากระจายเม็ดเงินลงทุนสู่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานลดต้นทุนการผลิต

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ส่วนของของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงพลังงานได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ รวมมูลค่า 9.71 หมื่นล้านบาท ภายใต้มาตรการที่สำคัญ อาทิ ลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนและกิจการขนาดเล็กกว่า 62 ล้านราย การตรึงค่าเอฟทีตลอดปี 2564 การตรึงราคาขายปลีกแอลพีจีสำหรับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มบ้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหาร รวมถึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้วยการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร

'เอ็นจ'มอบของขวัญปีใหม่แรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดของขวัญเพื่อกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แคมเปญ แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่

2565 กระทรวงแรงงาน จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1.พรีดอกเบีย 0% นาน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-31 สิงหาคม 2565 สำหรับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2.พรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง 12 รายการ

3.พรี DSD Online Training อบรม ฟรี ทุกที่ทุกเวลา อาทิ การทำการ์ดรอยพรอนไลน์ ขับขี่ปลอดภัย การซ่อมบำรุงเบื้องต้นก่อนเดินทาง 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม เป็นต้น 4.เพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีโควิด-19 สูงสุด 100 เท่า 5.พรีตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 6.สิทธิพิเศษสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และในรัฐวิสาหกิจ

7.ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน มาตรา 40 ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.57 ล้านคน วงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวน 1,408.56 ล้านบาท 8.ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิพอกเล็ด โดยผู้ประกันตน ไทวายเรือรังรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่าย 9.สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทูพพลภาพทุกมาตรา (มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40)

ออมสินยืดเวลาพักหนี้อีก3เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน รวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 แต่เนื่องปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี 2564 ที่ครบกำหนดผ่อนปรนการชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2564 และยังไม่

สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาผู้
เดิมได้ โดยธนาคารขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปได้อีก 3 เดือน หรือ
จนถึงเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้ง
ความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านช่อง
ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
หรือติดต่อที่สาขานาการออมสิน ทั่วประเทศ
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี
ธนาคารจะส่ง SMS พร้อม Link ลงทะเบียน
หรือส่งข้อความผ่านแอปฯ MyMo ให้ลูกหนี
กลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
30 ธันวาคม 2564

เปิดจุดอำนวยความสะดวกปีใหม่

นายสรวิศ ทรงศิริ โฆษกกรมทางหลวง
(ทล.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่า
จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมาก กรมเตรียมความพร้อม
ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม
2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนผู้
ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนาย
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง
และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการ
ตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่างให้พร้อมใช้งาน

นายสรวิศกล่าวว่า นอกจากนี้ ได้ขอความ
ร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุก
โครงการ ซึ่งหากพบว่าปริมาณจราจรหนา
แน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง
ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ เพื่อ
ให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมจัดตั้งจุดให้บริการ
ทั่วไทย 421 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่ว

ไทย 147 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง
201 แห่ง และจุดให้บริการสถานีตรวจสอบ
น้ำหนักและพักรถบรรทุก 73 แห่ง ภายในจุด
บริการจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชน
ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ให้ข้อมูล
เส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการนำดื่ม
รวมทั้งแอลกอฮอล์เจดล้างมือ หน้ากากอนามัย
เพื่อควบคุมเชื้อโควิด-19 พร้อมจัดเตรียม
ห้องน้ำสะอาดบริการประชาชน 581 แห่ง

ต่างชาติเลื่อนเที่ยวไทย

นางมารีสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคม
โรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า บรรยากาศ
ยอดจองโรงแรมที่พักในช่วงปลายปี 2564
จนถึงปีใหม่ 2565 การเดินทางท่องเที่ยวของ
ตลาดคนไทยยังมียอดจองห้องพักในระดับดี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับความนิยม
ในการสัมผัสผืนดินหนาว ส่วนตลาดต่างชาติ
พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในหลายประเทศ
ต้องการมาเที่ยวในไทย สะท้อนผ่านยอดยื่น
คำขอเข้าประเทศในระบบไทยแลนด์ พาส
ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทาง
อีกกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม
2564-10 มกราคม 2565 ถือเป็นช่วงสูงสุด
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา
เที่ยวไทย แต่การระบาดโควิด-19 สายพันธุ์
โอไมครอนที่ตลาดหลักของไทย อาทิ ยุโรป
สหรัฐฯ ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลประกาศ
เลื่อนการพิจารณาคำขอเข้าประเทศในระบบ
ไทยแลนด์ พาสชั่วคราวจนถึงวันที่ 4 มกราคม
2565 ขณะนี้จึงเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่ม
เลื่อนการเดินทางออกไปบ้างแล้ว

“ผู้ประกอบการเอกชนในภาคการท่องเที่ยว
เที่ยวกลับมาเสียโอกาสในการสร้างรายได้
ครั้ง โดยเฉพาะรายได้ที่ควรจะได้ในช่วงฤดู
ท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) เนื่องจากเห็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่ได้รับอนุมัติไทยแลนด์ พาสแล้ว ซึ่งเดิม
ต้องอยู่ระหว่างการเตรียมเดินทางมาเที่ยว

ไทยตามแผน แต่กว่า 50% เลือกเดินทางไป
ภูเก็ตแทน หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน
ประกอบกับช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่คาดว่า
เดิมจะมีต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก แต่ตอนนี้
อาจประเมินได้ยากแล้วว่าจะเดินทางไปตามคาด
หรือไม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่อยากเห็น เพราะ
ผลกระทบซ้ำเติมผู้ประกอบการสูงมากจริงๆ
และเป็นการกระทบในทุกขนาดธุรกิจแล้ว”
นางมารีสา กล่าว

เลิกเทสต์แอนด์โก-เที่ยวสะดวก

ที่ จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรรกุล นายก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าว
ว่า การชะลอการเปิดลงทะเบียน Test & Go
(เทสต์แอนด์โก) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 แม้ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบมาแล้ว
จะสามารถเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว
แต่จะส่งผลกระทบต่อยอดจองห้องพัก
ช่วงต้นปีหน้าอาจจะถูกยกเลิกไปบ้าง และ
คงไม่มียอดจองเข้ามาเพิ่ม จากปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณวันละ
300-500 คน หากกลับไปใช้มาตรการ
อัลเทอร์เนทีฟ ควอร์รันทีน (AQ) คาดว่าจำนวนนี้
จะหายไปทั้งหมด แต่หากไปใช้รูปแบบ
แซนด์บ็อกซ์น่าจะส่งผลกระทบต่อประมาณ
20-30% ซึ่งเป็นอัตราที่ยังพอรับได้

“หากถอยกลับไปสู่รูปแบบเควดิว จะทำให้
ภาคธุรกิจถอยหลังและส่งผลกระทบต่อ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในปี 2565 แน่นนอน
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของ
นักท่องเที่ยวด้วยว่าแต่ละประเทศมีมาตรการ
อย่างไรเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับหรือ
เดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจเดินทางของ
นักท่องเที่ยว” น.ส.ศศิธร กล่าว